



CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG

Chúc Mừng
Năm Mới Tân Sửu

2021

Kính gửi: Toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Airimex
Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp năm mới 2021 và tết cổ truyền xuân Tân Sửu của dân tộc, thay mặt lãnh đạo Công ty Tôi xin thân ái gửi tới toàn thể anh/chị em CBCNV trong toàn Công ty và gia đình lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng !

Năm Canh Tý đang gần kết thúc, một năm chúng ta phải đối mặt với muôn vàn khó khăn của đại dịch Covid, đã tác động đến hoạt động của Công ty. Nhưng chính điều đó cũng tạo nên động lực giúp cán bộ, người lao động và lãnh đạo Công ty gắn bó đoàn kết một lòng, mỗi người đều thấy rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với sự phát triển chung của Công ty. Một năm trôi qua với biết bao những cảm xúc, mỗi người trong chúng ta đều cố gắng vươn lên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần vào thắng lợi chung của Công ty, điều đó là rất đáng tự hào và trân trọng !

Với nỗ lực hết mình của Ban LĐ Công ty cũng như sự cố gắng của toàn thể anh/chị em CBCNV, chúng ta đã kết thúc năm 2020 với kết quả lợi nhuận dương, anh/chị em CBCNV đã được nhận 1,5 tháng lương và thưởng tết Tân Sửu. Mặc dù mặt bằng lương của chúng ta còn thấp, tuy nhiên so với tình hình chung của các doanh nghiệp phục vụ ngành hàng không trong giai đoạn dịch bệnh Covid thì việc lợi nhuận tăng trưởng dương và CBCNV có tiền thưởng tết đã là một thành công lớn!

Thưa các đồng chí!

Bước vào năm 2021, vẫn còn những khó khăn và thuận lợi đan xen chúng ta cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chất lượng ngày một nâng cao, năng suất lao động cao hơn với mục tiêu “An toàn – Chất lượng - Phát triển” trong điều kiện nền kinh tế năm 2021 dự báo còn gặp rất nhiều khó khăn mỗi cán bộ, người lao động trong Công ty phải nỗ lực phấn đấu cùng với tập thể lãnh đạo Công ty và đơn vị tạo nên một phong trào thi đua để vượt qua mọi khó khăn. Tôi tin tưởng rằng: với sự đoàn kết thống nhất, sự lao động sáng tạo của tập thể cán bộ, người lao động Công ty, cùng với sự giúp đỡ của Tổng công ty, của các đối tác, chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch 2021, xứng đáng với tầm vóc định hướng phát triển của doanh nghiệp. Trước thềm năm mới, trong chúng ta cũng đều có những điều ước, những dự định khát khao mong ước cho gia đình, cho người thân, bạn bè và cao hơn cả là mong ước cho Công ty, Tổng Công ty và đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng.

Thay mặt tập thể lãnh đạo Công ty, lần nữa xin chúc các đồng chí cùng gia đình một năm mới sức khoẻ, an khang và hạnh phúc, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Công ty phấn đấu đưa Công ty chúng ta “Vững Vàng Vượt Qua Thủ Thách”, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, việc làm ổn định, thu nhập của cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty ngày một nâng cao.

Thân ái !

Bí thư Đảng Ủy, Tổng Giám đốc

Nguyễn Duy Việt